



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กลุ่มกฎหมาย โทร ๐ ๕๖๔๐ ๕๕๑๘ ต่อ ๓๓๖, ๓๓๗

ที่ ชน ๐๐๓๓.๐๐๕/ว ๕๖๖๗

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงขจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือพวกพ้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๕๕๑๘ ต่อ ๓๓๖, ๓๓๗

ที่ ชน ๐๐๓๓.๐๐๕/ว ๕๘๖

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ และมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

เรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกท่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทเรนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมถึงจัดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือพวกพ้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗, มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ และมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายพัลลภ ยอดศิริจินดา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท